



สิ่งที่น่าสนใจ

- ไข่จะเพิ่มเป็น 500 เท่าของเงินเดิมพันในกองรางวัล
- ฟรีสปินพร้อมตัวคูณกองรางวัลแบบไม่จำกัด
- Win Exchange™ เพื่อเปลี่ยนรางวัลใหญ่ให้เป็นฟรีสปิน
- ซื้อโบนัสเพื่อซื้อฟรีสปิน

Big Time Gaming: ห่านทองคำ Megaways™

ก้าวสู่โลกอันน่าหลงใหลของห่านทองคำ Megaways™!

กองรางวัลลึกลับจะลอยอยู่เหนือวงล้อ โดยเริ่มต้นที่ 2 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ ทุกครั้งที่ไข่ทองคำปรากฏขึ้น กองรางวัลที่อยู่เหนือวงล้อนั้นจะเพิ่มขึ้นถึง 500 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ คอยจับตาดูต้นถั่วของโบนัสบอย ซึ่งสามารถปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ย้อนหรือตบสนองเพื่อสะสมกองรางวัล ในเกมหลัก โบนัสบอยสามารถเพิ่มกองรางวัลของคุณได้ถึง 10 เท่า!

ในระหว่างฟรีสปิน โบนัสบอยมหัศจรรย์จะมอบตัวคูณกองรางวัลให้ ทุกครั้งที่โบนัสบอยปรากฏตัว ตัวคูณจะเพิ่มขึ้นเป็น x2, x3 และมากกว่านั้น เหมือนกับต้นถั่ววิเศษของแจ๊ค โบนัสบอยอาจรวบรวมกองรางวัลทั้ง 4 รางวัลพร้อมกัน ทำให้คุณได้รับรางวัลมากมาย เปลี่ยนชัยชนะครั้งใหญ่ของคุณให้เป็นฟรีสปินด้วย Win Exchange™ และชมการเดินทางในหนังสือนิทานของคุณ!

ขยายต้นถั่วให้เป็นฟรีสปินด้วยการซื้อโบนัส และออกเดินทางในภารกิจมหัศจรรย์กับห่านทองคำ™ ที่ทุกการหมุนจะนำความตื่นเต้นเหมือนในเทพนิยายมาให้คุณ!

ข้อมูลทั่วไป	
วงล้อ x แถว	6 x 7
วิธีการชนะ	117,649 วิธี
เงินรางวัลสูงสุด	29,030x
ความผันผวน	สูงมาก
เดิมพันขั้นต่ำ	€/€/\$ 0.20
เดิมพันสูงสุด	€/€/\$ 9 (เปิดรับสูงสุด 250,000), 15 (เปิดรับสูงสุด 500,000), หรือ 30 (เปิดรับสูงสุด 1,000,000)
คุณสมบัติ	4 (กองรางวัลและโบนัสบอย, ฟรีสปิน,, Win Exchange™, ซื้อโบนัส)
RTP	86.39% - 86.42%, 94.26% - 94.27% หรือ 96.47% - 96.48%

คุณสมบัติในเกม



กองรางวัลและโบนัสบ่อย

กองรางวัลลอยอยู่เหนือวงล้อที่ 2, 3, 4 และ 5 โดยเริ่มต้นที่ 2 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ ทุกครั้งที่มีสัญลักษณ์ไข่ทองคำปรากฏขึ้น กองรางวัลจะลอยเหนือวงล้อนั้น โดยจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 500 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ เพื่อรับรางวัลใหญ่! คอยจับตาดูโบนัสบ่อยที่จะปรากฏตัวขึ้นเหนือวงล้ออย่างน่าอัศจรรย์ในแต่ละรอบการหมุนหรือปฏิริยา เมื่อเขาปรากฏตัวขึ้น เขาอาจได้รับกองรางวัล ซึ่งจะมอบจำนวนเงินที่แสดงให้คุณเห็นที่ และรีเซ็ตรางวัลเป็นศูนย์ ในเกมหลัก โบนัสบ่อยสามารถเพิ่มกองรางวัลของคุณได้ถึง 10 เท่า ทำให้คุณเป็นต้นกล้าเพื่อไปสู่ชมทรัพย์ที่ไม่อาจจินตนาการได้!



ฟรีสปิน

ในเกมหลัก หากได้สัญลักษณ์สแคตเตอร์ 3 ตัวขึ้นไปในตำแหน่งใดก็ตามบนวงล้อ คุณจะได้รับฟรีสปิน 10 ครั้ง และจะได้รับฟรีสปินเพิ่มอีก 5 ครั้งสำหรับสัญลักษณ์สแคตเตอร์ทุกตัวที่เกินจากสัญลักษณ์ตัวที่สาม ในระหว่างฟรีสปิน โบนัสบ่อยมหัศจรรย์จะเริ่มต้นด้วยตัวคูณกองรางวัล x1 และตัวคูณโบนัสบ่อยถัดไปจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละครั้งที่ปรากฏขึ้น ไม่ว่าจะเป็น x2, x3 หรือสูงกว่านั้น เช่นเดียวกับต้นกล้าของแจ๊คที่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้า! กองรางวัลจะเพิ่มขึ้นตามตัวคูณที่แสดง และในระหว่างฟรีสปิน โบนัสอาจรวบรวมกองรางวัล ทั้ง 4 ตัวพร้อมกัน ทำให้คุณได้รับรางวัลใหญ่ หากคุณได้สัญลักษณ์สแคตเตอร์ 3 ตัวขึ้นไปในระหว่างฟรีสปิน คุณจะได้รับฟรีสปินเพิ่มอีก 5 ครั้ง รวมถึงฟรีสปินเพิ่มอีก 5 ครั้งสำหรับสัญลักษณ์สแคตเตอร์ทุกตัวที่เพิ่มขึ้น ทำให้การผจญภัยในเทพนิยายดำเนินต่อไป!



Win Exchange™

เปลี่ยนชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของคุณให้เป็นฟรีสปินด้วย Win Exchange™ และชมการผจญภัยในเทพนิยายของคุณเริ่มต้นขึ้น! เมื่อใดก็ตามที่คุณชนะเดิมพันระหว่าง 25 ถึง 80 เท่า คุณจะมีตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินรางวัลทั้งหมดเพื่อโอกาสที่จะได้ฟรีสปิน 10 ครั้ง โอกาสในการชนะพนันจะแสดงเป็นสีเขียวบนวงล้อ เมื่อใดก็ตามที่คุณชนะเดิมพัน 80 เท่าขึ้นไป คุณจะมีตัวเลือกในการแลกเปลี่ยนเดิมพัน 80 เท่าให้เป็นฟรีสปิน 10 ครั้ง



ซื้อโบนัส

ปีนต้นกล้าขึ้นไปยังฟรีสปินด้วยการซื้อโบนัส! กดที่ไอคอนซื้อโบนัสเพื่อซื้อฟรีสปิน 10 ครั้ง ด้วยราคา 80 เท่าของเงินเดิมพัน และพุ่งตัวเข้าสู่โลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของฟรีสปิน

รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
ตัวเลือก 86% พร้อมการซื้อโบนัส	goldengoosemegaways	goldengoosemv186	86.39% - 86.42%
ตัวเลือก 94% พร้อมการซื้อโบนัส	goldengoosemegaways	goldengoosemv194	94.26% - 94.27%
ตัวเลือก 96% พร้อมการซื้อโบนัส	goldengoosemegaways	goldengoosemv100	96.44% - 96.47%

เกี่ยวกับ Big Time Gaming

ต้องมีการใช้ BTG ในสื่อการตลาดและการสื่อสารแบบข้อความทั้งหมดควบคู่ไปกับเกมผ่านทองคำ Megaways และการซื้อโบนัส เกมนี้ตอบสนองต่อการตั้งค่าความสูงและความกว้างใด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางเกมเวอร์ชันเดสก์ท็อปในหน้าต่างที่อัตราส่วน 16:9

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชันตัวเต็ม: [ที่นี่](#)